

BHXH tỉnh Nam Định: Nỗ lực duy trì và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

04:32 14/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Với địa phương phát triển không nhiều, đối mặt với nhiều khó khăn, BHXH tỉnh Nam Định vẫn đang cố gắng triển khai nhiều giải pháp để tăng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.



Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại Nam Định.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Nam Định, trong tháng 9 vừa qua, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn đã tăng mới 570 người; trong khi số tăng của tháng 8 là 470 người. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng cộng trên địa bàn có 211.509 người tham gia BHXH bắt buộc.

"Nam Định là địa phương có nền kinh tế thuần nông, việc gia tăng số người tham gia BHXH nói chung và BHXH bắt buộc nói riêng rất khó khăn, chúng tôi vẫn đang phải cố gắng triển khai các biện pháp để từng bước hoàn thành kế hoạch năm 2023", ông Nguyễn Lương Ba, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định cho biết.

Cụ thể, theo lãnh đạo BHXH tỉnh Nam Định, hiện đang đẩy mạnh việc thông báo gửi danh sách NLD có kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị SDLĐ nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ. Phối hợp với công an kinh tế đôn đốc, làm việc đối với các đơn vị nợ thuộc diện thanh tra chuyên ngành đột xuất để đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp...

Với BHXH tự nguyện, quá trình vận động, gia tăng số tham gia mới cũng đang đứng trước nhiều áp lực. Hiện BHXH tỉnh Nam Định mới đạt khoảng 80% kế hoạch BHXH Việt Nam giao trong năm 2023, tương ứng với 24.334 người tham gia.

Về BHYT, dù BHXH tỉnh Nam Định đã đạt 100,28% kế hoạch giao năm 2023 của BHXH Việt Nam, tương ứng với hơn 1,7 triệu người tham gia, bao phủ 94,5% dân số, dù vậy, các giải pháp cũng đang được chỉ đạo thực hiện mạnh nhằm tiếp tục tăng số tham gia mới.

Cơ quan BHXH thường xuyên kiểm tra, đối chiếu danh sách người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với các tổ chức dịch vụ thu, phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn thường xuyên cập nhật biến động trong dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Qua đó có dữ liệu làm cơ sở tuyên truyền vận động tiếp tục tham gia hoặc tham gia mới.

“Công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp đang được chúng tôi đẩy mạnh. Thời gian qua, BHXH tỉnh đã tập trung phối hợp với các trường học để tuyên truyền về BHYT HSSV. Tháng vừa qua, đã tổ chức tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa bàn 6 xã trên huyện Xuân Trường”, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định cho biết thêm.

Nam Nguyễn (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bhxh-tinh-nam-dinh-no-luc-duy-tri-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt>